

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว๑๑๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๙๒๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๙๗๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้โอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากมีบางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประสานกับหน่วยพัฒนาบางหน่วย ในการส่งรายชื่อครูที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Training.obec.go.th เข้ารับการอบรมและขอเบิกงบประมาณที่จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการต่อไป ดังนี้

๑. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ <https://goo.gl/forms/woVyuZ5J0YvVSQrp1> ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาจัดสรรและเกลี่ยงบประมาณ สำหรับครูที่ลงทะเบียนในระบบ Training.obec.go.th ที่กำลังรอการอบรม และครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนายกเลิก รุ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

๒. สำหรับครูที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Training.obec.go.th หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จ และประสงค์ที่จะอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสำรวจเรื่องที่ครูสนใจ และจะดำเนินการอบรมทาง online หรือทางไกล เพื่อพัฒนาครูอีกทางหนึ่ง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อครูที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Training.obec.go.th หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จ มาเพื่อขอเข้าอบรมกับหน่วยพัฒนาใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการโครงการ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่องงบประมาณภาพรวมก่อนที่จะส่งชื่อครูเข้าอบรมกับหน่วยพัฒนาเอง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในกรณีดังกล่าวให้ได้ เพราะไม่มีข้อมูลในระบบซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในภาพรวม โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมเรื่องที่ครูสนใจ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ที่ <https://goo.gl/forms/VobEuF9S84qLizaw2> ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิเศษสำ)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓